

BIDV và Edmond de Rothschild hợp tác chiến lược cung cấp dịch vụ Private Banking

14:30 17/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

BIDV và Edmond de Rothschild vừa chính thức tổ chức lễ ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược. Kể từ đây, khách hàng cá nhân cao cấp tại Việt Nam có cơ hội được tiếp cận sử dụng dịch vụ tài chính đẳng cấp toàn cầu.

Đây là sự hợp tác chiến lược đầu tiên giữa một định chế tài chính có lịch sử lâu đời nhất, quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam với một định chế tài chính hàng đầu về đầu tư trên thế giới, có lịch sử lâu đời tại châu Âu, hoạt động đa quốc gia trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý và phát triển gia sản.

Việc ký kết hợp tác chiến lược sẽ đặt nền móng để Edmond de Rothschild hỗ trợ BIDV đào tạo, nâng cao năng lực triển khai dịch vụ Private Banking đạt chuẩn quốc tế; là nhân tố quan trọng sẽ góp phần thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Đồng thời, sự hợp tác của hai thương hiệu lớn hướng đến phát triển các sản phẩm đầu tư chuyên biệt, giải pháp dịch vụ thông minh, hiệu quả và an toàn dành cho cho khách hàng cao cấp Việt Nam.



BIDV và Edmond de Rothschild hợp tác chiến lược cung cấp dịch vụ Private Banking.

Tại lễ ký kết, Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV đánh giá: “Việt Nam là quốc gia đang phát triển với nền kinh tế năng động và thu nhập của người dân tăng trưởng qua mỗi năm. Xu hướng tiêu dùng, đầu tư và tích lũy tài sản đang đặt ra cho thị trường một nhu cầu dịch vụ tài chính cá nhân to lớn. Với việc ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa BIDV và Edmond de Rothschild, lần đầu tiên trên thị trường tài chính Việt Nam có sự hiện diện của một định chế tài chính hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý tài sản cá nhân cao cấp.

Thông qua việc hợp tác, khách hàng BIDV Private Banking sẽ có cơ hội được tiếp cận sử dụng các sản phẩm đầu tư chuyên biệt, giải pháp dịch vụ tài chính thông minh, an toàn, hiệu quả; được kết nối với giới tinh hoa toàn cầu và trải nghiệm hệ sinh thái độc đáo của Edmond de Rothschild tại châu Âu. Khách hàng cũng được phục vụ bởi đội ngũ Giám đốc quản lý tài sản chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản theo chuẩn mực tinh hoa dịch vụ ngân hàng Thụy Sĩ”.

Cũng tại buổi lễ, bà Ariane de Rothschild, Tổng giám đốc tập đoàn Edmond de Rothschild chia sẻ: “Tôi rất tâm huyết với mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng BIDV. Sự hợp tác này đại diện cho một tầm nhìn chung nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nhân Việt Nam. Việc mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam là minh chứng cho định hướng tiếp cận tiên phong của chúng tôi, và niềm tin của chúng tôi về sự phát triển ngoạn mục và sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam tại Đông Nam Á. Việt Nam là cơ hội rõ ràng để chúng tôi mở rộng mạng lưới, bằng cách kết hợp kinh nghiệm của mình với vị thế và thành tích xuất sắc của BIDV trong khu vực.”

Ông Christophe Caspar, Giám đốc điều hành toàn cầu mảng Quản lý Tài sản, Tập đoàn Edmond de Rothschild cũng cho biết: “Mối quan hệ hợp tác chiến lược này với BIDV, một ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch phát triển của Edmond de Rothschild nhằm tiếp cận tới các thị trường tiềm năng, phù hợp với định hướng toàn cầu và định vị độc đáo của chúng tôi. Dựa trên lịch sử 250 năm kinh doanh của gia tộc Rothschild trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ kinh nghiệm của mình với BIDV và cùng BIDV đạt được những cột mốc mới để trở thành ngân hàng Private Banking số một tại Việt Nam.”

Trước đó, tháng 4 năm 2023, hai bên khởi đầu mối quan hệ bằng biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nâng tầm dịch vụ Private Banking tại Việt Nam.

Đây được xem như mảnh ghép hoàn hảo trong chuỗi cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng toàn diện, đầy đủ cho các phân khúc khách hàng tại BIDV, khẳng định vị thế ngân hàng hàng đầu,

có nền tảng số tốt nhất Việt Nam, hướng tới là định chế tài chính hàng đầu khu vực Đông Nam Á và топ 100 ngân hàng tại châu Á vào năm 2030.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bidv-va-edmond-de-rothschild-hop-tac-chien-luoc-cung-cap-dich-vu-private-banking>